



ประกาศกองระบาศวทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน จำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศกองระบาศวทยา ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
และการรายงาน จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กองระบาศวทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ นี้ กองระบาศวทยา
ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
คือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัชช จายนิโยธิน ชั้น ๔ อาคาร ๑๐
กองระบาศวทยา กรมควบคุมโรค

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

- ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะพองน้ำ
- เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้
- หากไม่รายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับ
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้

๔. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๕. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำ ของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๖. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

กองระบาศศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน จำนวน ๑ อัตรา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองระบาศศึกษา และเว็บไซต์กองระบาศศึกษา <https://ddc.moph.go.th/doe/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชาญ บุญกิติกร)
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองระบาศศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน ๑ อัตรา
แนบท้ายประกาศกองระบาดวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เลขประจำตัวสอบ

๐๑

ชื่อ - นามสกุล

นายธีระพงษ์ บุญเครือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและการรายงาน จำนวน ๑ อัตรา
แนบท้ายประกาศกองระบาดวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เลขประจำตัวสอบ

๐๑

ชื่อ - นามสกุล

นายเดชาพล โปธิน